



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 หน้า 8 มูลค่าข่าว 257,652.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กปร. ประกวดผลงาน ‘เยาวชนสานต่อพระราชดำริ’



รายงาน

สำนักงาน กปร.

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาปี 2560 นี้เป็นปีที่ 7 แล้วและเฉพาะในปีนี้ก็จัดไปแล้วถึง 7 รุ่น

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานายปวีตร นวมะรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 โดยมีนางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนทั้งหลายต่างมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้เยาวชนในทั่วประเทศได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทเป็นแนวทางองค์ความรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงที่เรียกว่าศาสตร์พระราชา พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ได้เห็นหลักการทรงงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้บูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากพื้นที่จริง

โดยมุ่งเน้นตั้งใจให้เยาวชนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้เชิงประจักษ์ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเยาวชนด้วยกันสู่รุ่นน้องและชุมชน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับสถาบันการศึกษา



ในการสืบสานพระราชดำริให้มีความชัดเจนและยั่งยืนต่อไป

การประกวดผลงาน “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 จำนวนทั้งสิ้น 22 ทีม ได้แก่ 1) โครงการสายใยแห่งลำปาวที่มณฑลอุดรในเสาร์เมืองน้ำคำ 2 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคอีสาน 2) โครงการสู่วิถีเกษตรชุมชนน้ำเค็มดินเค็ม สุภูมิทัศน์กินได้ตามวิถีพอเพียง ทีม GenA จัดอาสาบำเพ็ญประโยชน์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



จังหวัดจันทบุรี 3) โครงการนวัตกรรมรูปแบบใหม่ กับ “สายกันไฟ” ที่ยั่งยืน ทีมรามฯ รักรักษา 1 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

4) โครงการรามฯ รักรักษา ร่วมใจ อาสาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทีมรามฯรักรักษา 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา 5) โครงการการใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ทีม H 3 (H Cube) จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 6) โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำตามศาสตร์พระราชาทิม BEGIN จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



จังหวัดพิษณุโลก 7) โครงการ “สาคร” พิทักษ์ป่าต้นน้ำ ทีม SCT Youth Developer จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 8) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาบ้านเกิด ทีมเดินตามรอยเท้าพ่อจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9) โครงการระบบสูบน้ำแบบขั้นบันได พลังงานแสงอาทิตย์ ทีมต้นกล้าของพ่อหลวงจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย จังหวัดปทุมธานี 10) โครงการ SPUC 30 ปี รวมใจฟื้นฟูป่าชายเลน ทีมลูกศรีปทุม ชลบุรี (SPUC CULB) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 11) โครงการฟื้นฟูผืนดิน พัฒนาท้องถิ่น ตำบลภัยพิบัติ ทีมเด็กเดอมอนอ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 12) โครงการทฤษฎีใหม่ในห้องแคบ ทีม S-one จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 13) โครงการพระราชดำริจากฟูลูน้อง ทีมเด็กวไลยา หัวใจพระราชดำริ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 14) โครงการนชาวมี่ชีวีตผสานแนวคิด เกษตรอินทรีย์ ทีม Snail Speed จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15) โครงการปลูก ปลูกโรงเรียนให้กินได้ ทีมนิสิต มศว. สมคบคิด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 16) โครงการไล่เดือนด้านมลพิษ พลิกชีวิตเกษตรกร ทีมองค์กรพิทักษ์ดิน จากมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา 17) โครงการปลูกป่าในใจคน ให้ชุมชนได้ร่มเย็น ทีมรากแก้ว 2 ม.พะเยา จากมหาวิทยาลัยพะเยา 18) โครงการต้น

กล้า RSU แบ่งปันรอยยิ้มผ่านสายน้ำ ทีม RSU TEAM 2017 จากมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 19) โครงการต้นแบบอำเภอ มข. พัฒนา (ด้านสิ่งแวดล้อม) ทีมอนุรักษ์ฯ มข. จาก ม.ขอนแก่น 20) โครงการขยะให้ชีวิต ทีม kangaroo จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 21) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านทีมสิงห์น้ำเงินแห่งกรมสงขลานครินทร์ จากวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 22) โครงการการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและชุมชนใกล้เคียง ทีมใบไม้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โดยเยาวชนทั้ง 22 ทีม จะต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และความสามารของเยาวชนเองมานำเสนอโครงการที่จะสานต่อพระราชดำริ ไปสู่ชุมชนหรือสถาบันการศึกษาในรูปแบบนันทนาการมาจัดแสดงบริเวณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลงานของทีมที่สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริมาจัดแสดงได้อย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้จริง จะได้รับโลรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. และทุนดำเนินโครงการ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริ ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งความพออยู่พอกินมีความสุขอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่เป็นผู้พิจารณาประกอบด้วย นายปวีตร นวมะรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นางสาวถกวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายประสพ พาศิริ อธิบดี รองเลขาธิการ กปร. นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่า กรมป่าไม้ และนางปิ่นททัยพร พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(อ่านต่อฉบับหน้า)